

# มั่นใจโหวตร่างพรบ.งบฯ66ไร้ปัญหา รัฐบาลผนึกกำลัง

## ชี้เสียงมั่นคง/มีเสถียรภาพ ฝ่ายค้านย้ำจุดยืนคว่ำร่างฯ อ้อมแอ้มรวมতিส่งนังกมธ. ตั้งฉายาส่งท้ายถล่มดุเดือด จ่อยื่นญัตติซักฟอก15มิ.ย.

สภาประชุมร่างพ.ร.บ.งบปี'66 วันสุดท้าย พรรคร่วมรบ.มั่นใจโหวต  
งบฯวาระแรกผ่านแน่ เสียง รบ.มีเสถียรภาพ โหวตหนุนร่างพ.ร.บ.งบฯ  
ไร้ปัญหา ด้าน“ชลน่าน”นำทัพ“ฝ่ายค้าน”คว่ำงบฯ'66 จัดงบไม่เหมาะสม  
สภาพพื้นที่-สถานการณ์ จ่อยื่นญัตติซักฟอก 15 มิถุนายนนี้ ยังอุบชื่อ  
รมต.ถูกอภิปราย ขณะที่ในสภาฯ“วิสาร”สับงบฉบับฝึบอบ กัดกิน  
ถ้าใส่เครื่องในทุกเดือนๆ จนเป็นหนี้ ประเทศเกินเยียวยา ชำแหละ  
งบคมนาคม เอื้อพรรคร่วมฯรับเลือกตั้ง“ยุทธพงศ์”ชัดพิรุณประมูล  
ท่อส่งน้ำอีอีซี จี้“บิ๊กตุ๋”จะเลือกปชช.หรืออาวุธ “นายกฯ” แจงอย่า  
กองทัพใช้งบจำกัด

### พรบ.งบฯ

ชี้การชื้อยุโรปกรณี ต้องวางแผนล่วงหน้า เท่าที่  
จำเป็น ไม่ใช่รอให้หมดอายุแล้วซื้อ วอนอย่า  
ทำลายขวัญกำลังใจจนท.ทหาร-ตร.ต่อไปไม่มี  
ใครทำงานให้

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าว

รายงาน ว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
วาระพิจารณาพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท เป็นวันสุดท้าย  
หลังจากอภิปรายต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 3 แล้ว  
จะมีการลงมติในวาระแรกว่าจะรับหรือไม่รับ  
หลักการของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว

‘สมศักดิ์’มั่นใจงบ’66วาระแรกผ่าน  
โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.  
ยุติธรรม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค  
พลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อน  
ประชุมถึงการลงมติรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ  
ปี 2566 วาระแรกว่าตามประสบการณ์มองดู  
แล้วน่าจะผ่านไปได้ เท่าที่ฟังจากกลุ่มที่มีผล  
ต่อคะแนนและกลุ่มที่สนับสนุนดูว่าบรรยากาศ  
ไม่น่าจะเป็นอื่น เพียงแต่ขณะนั้นพยายามช่วยกัน  
ทำงานอยู่ หลายคนออกแรงกันเต็มที่ ดังนั้น  
เห็นทิศทางและร่องรอยแล้วไม่น่าจะมีปัญหา  
อะไร ส่วนในวาระ 2 และ 3 คงต้องวิพากษ์  
กันไปอีกระยะหนึ่งในช่วงการแปรญัตติขบแต่ละ  
กระทรวง ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม มี  
หลายประเด็นที่ สส.วิพากษ์กัน โดยเป็น  
ประเด็นที่ได้งบประมาณน้อย ตนก็รับฟังและจะ  
มีการแปรญัตติในช่วงคณะกรรมการวิสามัญ  
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯต่อไป

‘ศักดิ์สยาม’เชื่อเสียงรบ.มีเสถียรภาพ  
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  
และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์  
ความห่วงใยถึงเสียงโหวตในสภาหนุนร่าง  
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือไม่เพราะ  
เสียงรัฐบาลเกินมาเพียงแค่ 27 เสียงว่า เท่าที่มี  
การประสานกัน กับพรรคร่วมรัฐบาลและ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ  
รมว.กลาโหม ก็กำชับมาก่อนหน้านี้ เท่าที่ดู  
จำนวนสส.ในฝั่งรัฐบาล ก็ยืนยันว่า ฝั่งรัฐบาล  
มีความมั่นคง และมีเสียงเสถียรภาพที่เพียงพอ  
ต่อการจะผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี 2566  
เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่า



**▲ คนละหมัด :** พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ชี้แจงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ในขณะที่ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย โจมตีงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธ

สส.พรรคภูมิใจไทย มีความชัดเจนและเอกภาพ ในเรื่องการลงมติอยู่แล้ว แม้ในการอภิปรายจะ มีความเห็นที่หลากหลายแต่ข้อยุติก็จะมี การประชุมกันช่วงเย็นและเมื่อมอดออกมามีอะไรก็ คงจะดำเนินการตามนั้น เท่าที่ดูขนาดนี้ยังไม่ มีอะไรที่เห็นว่าร่างพ.ร.บ.งบฉบับนี้จะมีปัญหา

### ‘ชลน่าน’นำทัพฝ่ายค้านคว้งงอ66

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน หัวหน้า พรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2566 ว่า ฝ่ายค้าน ยึดมั่น ชัดเจนว่า จะลงมติไม่รับหลัก เท่าที่ดู การอภิปรายมาตลอด 3 วัน ก็ยังหนักแน่นว่า สมาชิกของเราไม่เห็นชอบและไม่รับหลักการ โดยยืนยันพรรคเพื่อไทย จะคว้งงอร่างตั้งใจโหวต ไม่รับ แต่ในสภาฯต้องฟังเสียงข้างมาก ยิ่งใน ภาวะที่รัฐบาลเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้จึงขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละคน แต่มั่นใจ 100% ว่า

ฝ่ายค้านจะโหวตคว้ง ส่วนฝ่ายอื่น ต้องให้ เกิดริตในดุลยพินิจของแต่ละฝ่าย

และมั่นใจเสียงสวิงโหวตคว้งงอ เรา ได้ชี้เหตุผลให้เห็นว่าไม่สมควรที่จะโหวตรับ งบประมาณโดยเฉพาะประเด็นที่จัดบไม่เหมาะสม กับพื้นที่ ไม่เรียงลำดับความสำคัญ ไม่เหมาะสม กับสถานการณ์ เรียกว่า งบสิ้นหวัง ที่มีจำนวนมาก รวมถึงบที่ส่งไปในทางทุจริต ภาพใหญ่ การ บริหารจัดสรรงบประมาณ สุ่มเสี่ยงต่อการ ผิดกฎหมายและพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลัง เหตุผลตรงนี้จะทำให้เสียงสวิงโหวต พิจารณาถึงความไม่เหมาะสม เรื่องที่ผิดกฎหมาย และการเอื้อประโยชน์ เมื่อเห็นแบบนี้ก็อาจจะ ลงมติ ไม่เห็นด้วยอย่างน้อย ก็งดออกเสียง

### อ้อมแอ้มรอดติสั่งนั่งกรมธ.ถกงบฯ

เมื่อถามว่าหากสภาฯรับหลักการแล้ว สามารถไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการได้หรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่าตามระบบรัฐสภา ถ้า

เสียงข้างมากยังเหนียวแน่นก็ต้องยอมรับ ส่วนฝ่ายค้านจะมีมติว่าจะตั้งบุคคลไปร่วมใน กรรมาธิการเพื่อตามไปดูว่าการจัดงบประมาณ เหมาะสมหรือไม่ วันนี้เปิดเผยชัดว่าม็อบที่จะ ส่อโกงหรืออะไรที่ไม่เหมาะสม จะเข้าไปปรับแก้ ปรับลดตรงส่วนนี้ได้ เพื่อให้งบมาอยู่ตรงกลาง แล้วให้รัฐบาลส่งแผนเข้ามาเพื่อมาใช้งบประมาณ อนุมัติ ตรงส่วนนี้ได้

### เคาะยื่นซักฟอก15มิ.ย.นี้ยังอุบชื่อ

นพ.ชลน่านในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ยังกล่าวถึงความชัดเจนการยื่นญัตติขอเปิด อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เป็นรายบุคคล ว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติจะยื่นญัตติในวันที่ 15 มิ.ย. นี้ นัดหมาย กับฝ่ายเลขานุการของประธานสภาแล้ว ส่วนเวลา จะแจ้งกลับมาก็อีกที ส่วนรายชื่อผู้ถูกอภิปราย จะสรุปในวันที่ 6 มิ.ย. นี้ว่าจะมีใครบ้าง ขณะนี้ ให้แต่ละพรรคไปเขียนญัตติขอเปิดของแต่ละพรรค

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15009

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 231.66 Ad Value: 370,656

PRValue (x3): 1,111,968

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: มั่นใจโหวตร่างพรบ.งบฯ66ไร้ปัญหารัฐบาลฉีกกำลัง

โดยที่พรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้สรุป เขียนญัตติรวมเพื่อยื่นร่วมกัน จะมีรายละเอียดผู้ถูกอภิปราย

และข้อกล่าวหาแต่จะยื่นแน่นอนคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม

นพ.ชลน่านยังกล่าวถึงการพิจารณา ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับว่าเราขอเลื่อนการพิจารณามาเป็นวันที่ 9-10 มิ.ย. แต่วิปรัฐบาลไม่เห็นชอบด้วยวันดังกล่าวจะพิจารณากฎหมายปฏิรูปตำรวจ มีค่อนข้างยาวมีกว่า 100 มาตรา เมื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้เสร็จจะนำกฎหมายลูก 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาต่อไปในสัปดาห์ถัดไป

ส่วนหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก่อนเช่นยุบสภา จะไม่มีพิจารณากฎหมาย 2 ฉบับมารองรับการเลือกตั้งจะทำให้พรรคเพื่อไทยอยู่ในภาวะเสียเปรียบหรือไม่ นพ.ชลน่านตอบว่า ไม่เสียเปรียบ แต่ประชาชนและประเทศไทยจะเสียเปรียบทั้งประเทศเพราะมีการตีความที่ต่างกัน 2 สำนัก สำนักหนึ่งคิดเชิงบวก โดย ครม.สามารถไปออกพระราชกำหนดการเลือกตั้งได้ อีกสำนักหนึ่งตีความเคร่งครัดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่า ทำไม่ได้จะเกิดเป็นเดดล็อก

## ‘สุทิน’ยื่น‘ฝ่ายค้าน’โหวตคว่ำร่าง งบฯ

ด้าน นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (ประธานวิปฝ่ายค้าน) กล่าวถึงการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี 2566 ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายค้านอภิปรายมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นทางออกแต่รัฐบาลยังมีความคิดเดิมว่าเรามีแต่คำและคำหาจึงฝากถึงรัฐบาลว่าถ้าฟังให้ดี ทุกคนเสนอทางออกที่เป็นประโยชน์และที่นายกฯกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าฝ่ายค้านหาเสียง จริงแล้วไม่ใช่ เป็นการแนะนำ นายกฯควรรับฟังและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อนำไปแก้ไขข้ออ้างการจัดงบประมาณครั้งนี้เป็นงบที่สิ้นหวังเหมือนขอทานจัดงานเลี้ยงวันเกิด ในยามที่ยากจน ก็ยังใช้จ่ายเงินเฟอะพะมีการทุจริตมุ่งหวังเอาเงินมาแจก แม้จะมีการแก้ไขในกรรมาธิการ ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ ฝ่ายค้านคิดว่าจะลงมติไม่เห็นด้วยกับร่างพรบ.งบฯไม่ใช่งดออกเสียง ควรนำกลับไปทบทวนใหม่ตามรัฐธรรมนูญ

## สภาออกงบปี’66วันสุดท้าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 09.00 น. ที่รัฐสภาได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษ ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอวาระแรกในชั้นรับหลักการต่อเป็นวันสุดท้าย

## ‘วิสาร’ข่าแหละงบแจกให้พวกพ้อง

เวลา 09.15 น. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหมเป็นคนเจ้าอารมณ์ หงุดหงิด ราคีตก ขอให้ใจเย็นๆ ถ้าร่างกฎหมายนี้ไม่ผ่านการพิจารณา นายกฯจะหงุดหงิดมากกว่านี้แต่ไม่ต้องห่วง เราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านอีกเร็วๆ นี้ การจัดงบครั้งนี้เลวร้ายที่สุดเพราะไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนและไม่เอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง เหมือนกับการแบ่งเค้ก จ่ายค่าใต้ ให้พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรค ที่ผ่านสมาชิกได้อภิปรายว่า เป็นงบฯหาเสียง งบฯหาหัวคิว งบแจกจ่ายให้พวกพ้อง โดยเฉพาะใครที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและจะย้ายพรรคไปอยู่ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลได้พิเศษตนไม่ได้พูดลอยๆ ถ้าได้เห็นในงบฯขาดแคลนอย่างละเอียดของงบประมาณ ซึ่งรับไม่ได้ ถือเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย

## อัดมุ้งผลาญภาษีสร้างหนี้ให้ปชช.

นายวิสาร อภิปรายอีกว่าคนที่ป็นนายกฯผ่านการปฏิวัติมาเมื่อปี’57 ตอนนั้นโดนบีบบังคับจนไม่มีศักดิ์ศรี ความเป็นนายกฯเหลืออยู่เลยหรือ ถ้ามั่นว่าผบ.ทบ.คนเก่งไปไหน การตั้งงบประมาณครั้งนี้เน้นงบทหาร มุ่งผลาญภาษีได้ทีทุจริตและปิดบัญชีกลับบ้านโดยงบทหารตอนนี้ประชาชนก็ทราบดีทั้งเรื่องดำเนินาขอซื้อเครื่องบินรบเอฟ 35 มุ่งผลาญภาษี วันนี้เป็นเรื่องการจัดงบประมาณ ที่สูญเปล่า ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม มีแต่จะสร้างหนี้เพิ่มให้ประชาชนในงบปี’66 เราตั้งเงินบริหารหนี้สาธารณะอยู่ 3.6 แสนล้านบาท แต่ใช้เงินต้นแค่แสนล้าน

ดอกเบี้ยวันนี้ เราต้องใช้อีก 2.6 แสนล้านบาทที่คนไทยต้องร่วมกันรับผิดชอบ

## ข่าแหละงบคมนาคมเอื้อพรรครบ.

นายวิสาร อภิปรายอีกว่า โดยเฉพาะงบของกระทรวงคมนาคม ก่อนปี’62 ปกติงบจะเปลี่ยนตามหัวและความยากจนงบจัดทัพของแต่ละพื้นที่ ภาคไหนยากจน รัฐบาลก็ช่วยเยอะแต่ตอนนี้ไม่ใช้แบบนั้น ปีนี้ยังเอื้อขนาด เพราะกระทรวงคมนาคมได้งบไปทั้งหมด 5.7% ของงบประมาณประเทศจาก 3.185 ล้านล้านบาท ได้ขึ้น 4.2% ถ้ามองว่าไปอยู่ที่ไหน รัฐบาลใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 15% ของงบฯคิดเป็นเงิน 500,000 ล้านบาท โดยเฉพาะกรมทางหลวงและทางหลวงชนบท มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากที่สุดถึง 1.58 แสนล้านบาทหรือกว่า 31% ของงบก่อสร้างทั่วประเทศ โดยมีงบประมาณเงินผู้ผูกพันและมีผลกระทบต่อคนมากที่สุด คาดว่าจะมีการตั้งงบกินยาวข้ามปี โดยงบประมาณ 5 อันดับแรก กระทรวงคมนาคม มีงบผูกพันไว้ 300,000 ล้านบาทและงบใหม่ประมาณ 50,000 ล้านบาท ที่มากกว่า

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม โดยงบส่องโง

“ผมไม่ได้วิจารณ์ารณ์พี่น้อง จ.บุรีรัมย์ แต่ชื่นชมว่ามีสนามกีฬา มีการพัฒนาประเทศมากมายจากจังหวัดที่ต้องดำน้ำกิน วันนี้เป็นจังหวัดอยู่ระดับต้นๆ แต่ผิดปกติดังที่ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้มาบริหารประเทศตั้งแต่ปี’62 งบมันเปลี่ยนไปมากโดยไม่มีเหตุผลและไม่เกิดประโยชน์เพื่อเอาตั้งก้อนและหัวคิว”

## บีบนายกฯจริงใจในการปราบโกง

นายวิสารอภิปรายอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จริงใจที่จะตรวจสอบเรื่องการทุจริตหรือไม่ ที่ผ่านมาประเทศไทย ได้รับการยกย่องอันดับต้นๆ คือการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมี 120 ประเทศ แต่ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 109 ถือว่าตกต่ำมาตลอด ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศ และที่อนาคตอีกก็คือ งบตรวจสอบที่จะดูแลการทุจริตคอร์รัปชันมีแค่ 1,600,000 บาท และเป็นงบเกี่ยวกับการบริหารป้องกันการทุจริตมีประมาณ 5,000,000

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 3 มิถุนายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15009

หน้า: 1(บน), 10

Col.Inch: 231.66 Ad Value: 370,656

PRValue (x3): 1,111,968

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: มั่นใจโหวตร่างพรบ.งบฯ66ไร้ปัญหารัฐบาลฉีกกำลัง

บาท ถามว่าแบบนี้มีความจริงใจที่จะดูแลงบประมาณให้มีความโปร่งใสหรือ ยังมีอีกหลายโครงการที่เป็นรัฐวิสาหกิจ อยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมโดยรัฐวิสาหกิจทุกอันใดหมด ไม่ว่าจะท่าอากาศยาน หรือสนามบินมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เอื้อประโยชน์บ้างบริษัทโดยกระทรวงคมนาคมยอมผ่อนปรนให้เขาผ่อนจ่ายได้ รวมถึงการสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงทั่วประเทศ ก็เข้าทุกโครงการ 5 ปี เพิ่งสร้างได้ 3.5 กิโลเมตร

## อัดบ่อโงง ตั้งไว้จ่ายค่าไถ่

ส่วนการก่อสร้างสถานที่ลัดครองของสนามบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต้องใช้เงินถึง 18,784 ล้านบาท และที่สนามบินอื่นอีกทั้งเชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต ดอนเมือง อีกประมาณ 7,600 กว่าล้านบาท ทั้งหมดนี้เขาใช้วิธีตั้งงบจากหน่วยงานและสถานแห่งนั้นก็ควบคุมไม่ได้ ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นตนจึงบอกว่าสิ่งที่เราไม่ได้รับไม่ได้คือเรื่องนี้ ส่วนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-โคราชที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่มีงบก่อสร้างแต่มีการควบคุมคนงาน แล้วยังของบเพิ่มจากกรม.เชื่อว่าพล.อ.ประยุทธ์ก็ต้องให้รวมถึงยังมีมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีอีก งบประมาณทั้งหมดต่อให้เห็น ทั้งเงินในประมาณและเงินนอกงบประมาณ ต่อโงง ทั้งทางราง ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ตั้งบ่ไว้จ่ายค่าไถ่ แต่มาริบไถ่จากประชาชน

## ปูดทุจริตเชิงนโยบายเอื้อบางพรรค

นายวิสาร อภิปรายต่อว่าตนดีใจแทนพี่น้องชาวสุรินทร์ที่ถนนลาดยางดีๆ อยู่แค่ก้นขูดแล้วก็ทำใหม่ต่อจนไม่รู้จะปูดอย่างไรแล้วอีกหน้อยคันนา ที่ จ.สุรินทร์ อาจจะต้องลาดคอนกรีต หรือลาดยางก็ได้เรื่องที่ย่ำที่สุดถามว่ามีการตกลงเพื่อทุจริตเชิงนโยบายหรือไม่ เช่นที่ จ.ยโสธรและจ.อำนาจเจริญ มีงบอบจ.อยู่ที่ 122 ล้าน จ.อุบลราชธานี มี 522 ล้าน เพราะเป็นจังหวัดใหญ่แต่จ.ศรีสะเกษ ที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปหาเสียงไว้เขาก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าถ้าได้ สส.ยกจังหวัดอีก 2 ตำแหน่ง ปีนี้ อบจ.ศรีสะเกษจะได้งบประมาณ 940 ล้านบาท แม้ว่าตอนนี้ประเทศมีหนี้สาธารณะสะสมกว่า 9.9 ล้านล้าน มีหนี้จากรัฐวิสาหกิจ 8.7 แสนล้าน หนี้ค่าประกันอีก 2.5 แสนล้านบาท แต่เงินภาษีของประชาชนถูกนำไปละเลง เพื่อเป็นจังหวัดให้กระทรวงคมนาคม เรียกค่าไถ่

## สิ้นงบประมาณปี'66ไม่รับร่างฉบับผีปอบ

“วันนี้ฝากถามนายกฯเคยได้อินนายกฯ 500 หรือไม่ คำว่านายกฯ 500 มีจริงๆ จังหวัดแถวอีสานให้หัวละ 50 ทำอย่างไรก็ได้ ให้เอามา 10 คน ผมส่งสารประชาชนและเกษตรกรไทยวันนี้การจ้ดงบประมาณ พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านหลายพรรคไม่รับเพราะถ้าเรารับก็เท่ากับว่าเราไปสมรู้ร่วมคิดแบ่งเค้กเราจะปล่อยให้เงินหนอนกัดกินประเทศไม่ได้ ผมขอเรียกงบปี'66 ว่าเป็นงบประมาณฉบับผีปอบ เพราะจะกัดกินถ้าใส่เครื่องในมนุษย์ทุกเดือนๆ จนหนี้สิ้นประเทศเกินเสียวยาเพื่อไทยขอไม่รับร่างฉบับผีปอบนี้” นายวิสารยัน

## ‘โล้’ซ่อมซั๊กฟอกแจพิรุฑที่ส่งน้ำอื้อซี้

เวลา 10.05 น. นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯ ฉบับนี้เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใส และการทุจริต โงงแม้กระทั่ง การซื้อขายตำแหน่งข้าราชการเริ่มจากกรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลัง ได้วงเงิน 3.7 พันล้านบาท และเงินนอกงบประมาณอีก 500 ล้านบาท ซึ่งกรมธนารักษ์ กำลังประกวดโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก (อีสาน) มูลค่า 2.5 หมื่นล้านบาท โครงการนี้กรมธนารักษ์ได้ให้เอกชนใช้วิธีการคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 ส.ค.2564 โดยมีบริษัทเอกชนเข้ายื่น 3 ราย วันที่ 13 ส.ค.2564 คณะกรรมการคัดเลือกได้ให้บริษัท อีสท์วอเตอร์ ได้คะแนนสูงสุด แต่ต่อมาประธานคณะกรรมการไม่เห็นด้วยสั่งให้ยกเลิก และให้มีการคัดเลือกใหม่ ตนจึงไม่มั่นใจกรมธนารักษ์ ถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน ทั้งที่บริษัทที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดให้ภาครัฐ คือบริษัท อีสท์วอเตอร์ ตนสงสัยว่าเหตุใดไม่ใช้วิธีการประมูลทั่วไป

## ขู่ยื่นซั๊กฟอก ‘บักตู้-อาคม-สันติ’

“ทั้งนี้ หากกลางเดือนก.ค.ถ้าไม่ทำเรื่องนี้ให้โปร่งใส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานอื้อซี้ จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน รวมถึงนายอาคม เดิมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง” นายยุทธพงศ์ ย้ำ

## ถันนายกฯจะเลือกปชช.หรืออาวุธ

นายยุทธพงศ์อภิปรายว่างบกระทรวงกลาโหมคือกองทัพเรือ ปี'66 ได้งบกว่า 4 หมื่นล้านบาท โดยไปซื้อเรือดำน้ำจีน แต่ไม่มี

เครื่องยนต์ ซื้ออากาศยานไร้เครื่องยนต์ 3 ลำ รุ่น hermes 900 ตั้งงบ 4,070 ล้านบาท ตกค่าละ 1,340 ล้านบาท ขณะที่ฟิลิปปินส์ ซื้อค่าละ 340 ล้านบาท ตรงนี้คือความไม่โปร่งใส ขอให้รมว.กลาโหมชี้แจง ส่วนกองทัพอากาศ งบประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท จะนำไปซื้อเครื่องบินขับไล่ รุ่น F-35A ราคาค่าละ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ไม่มีอาวุธและมีค่าใช้จ่ายในการบินชม.ละ 1.2 ล้านบาท ต่างจาก เครื่องบิน F16 ที่มีค่าใช้จ่ายในการบินชม.ละ 2 แสนบาท ถามว่าสถานการณ์แบบนี้ จะไปรบกับใคร เหมาะสมหรือไม่ ที่จะซื้อเครื่องบินแพงๆ ทำมกลางภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ นายกฯควรเลือกอะไรในวันที่คนไทยกำลังอดอยาก จะเลือกความหิวโหยของประชาชน หรือเลือกเรือดำน้ำจีนที่ไม่มีเครื่องยนต์โดรนที่ด้อยคุณภาพ และเครื่องบินที่ไม่มีอาวุธ นายกฯต้องตัดสินใจว่าจะเลือกประชาชนหรืออาวุธสงคราม ขอให้ปรับปรุงแก้ไขงบฉบับนี้

## ปูด ‘เสี่ยช.’ งานเงินล้านนั่งเก้าอี้ ‘ทส.’

นายยุทธพงศ์ ยังอภิปรายถึงงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30,638 ล้านบาท โดยกรมทรัพยากรน้ำได้งบ 5,435 ล้านบาท นายกฯประกาศปราบโกง คือวาระแห่งชาติ แต่กลับมีการซื้อขายตำแหน่ง โดยเมื่อวันที่ 20 พ.ค.2565 มีการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูงคือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการสำนักด้านวิศวกรรมระดับสูง สำนักอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ข้าราชการน้ำดี ก็ไปสอบตามคุณสมบัติแต่ปรากฏว่ามีบุคคลกลับชื่อ ‘เสี่ยช.’ โทศัพท์มาเรียกเงิน 8 หลักจากข้าราชการซึ่งวันที่ 20 พ.ค.2565 ที่ต้องมีการประชุมข้าราชการระดับ ซี 9 สองตำแหน่ง แต่ต้องเลื่อนมาจนถึงตอนนี้ เหตุการณ์แบบนี้ พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าปราบโกง คือวาระแห่งชาติ ทำนกล้ำปราบหรือไม่ ถ้าทำนกล้ำให้ติดต่อมา ตนจะให้หลักฐานไปจัดการ เสี่ย ช. สุดท้ายนี้ ตนคงไม่สามารถรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้ เพราะเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสและการทุจริต

## นายกฯแจกจ่ายกองทัพใช้งบจำกัด

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ลูกชี้แจงที่ประชุมสภาฯในประเด็นการจัดสรรงบเพื่อความมั่นคง

เพื่อชื้อยุทธโศปกรณ์ของหน่วยงานในกองทัพว่ากระทรวงกลาโหมใช้กันอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ไม่มีใครประกันได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้น หากสถานการณ์ในภูมิภาคอื่นของโลก มีหลายกลุ่มเกิดขึ้นใหม่ แม้อาเซียนเข้มแข็งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละกลุ่มนั้นมีความแตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาจัดซื้อตามความจำเป็นซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมา ลดงบประมาณไปมาก ขอให้เห็นใจว่าการดำเนินการต้องวางแผนล่วงหน้าเตรียมงบประมาณฝึก ใช้ ไม่สามารถรอให้ยุทธโศปกรณ์หมดอายุ ถึงจัดหาได้ เพราะต้องใช้เวลา ไทยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใคร ต้องพึ่งตนเอง ตั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ถึงที่จำเป็นต้องซื้อ หากไม่ซื้อจะอยู่อย่างไร

## ขอเข้าใจตร.เสี่ยงภัยแรงสวัสดิการ

นายกฯชี้แจงว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับตำรวจตระเวนชายแดนเป็นงบประมาณที่มีความเหมาะสมกับภารกิจในการดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน การบรรเทาภัยพิบัติ การปราบปรามอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ขอให้เข้าใจถึงคนทำงานปกป้องชายแดนว่าต้องเสี่ยงภัยทุกวัน ส่วนการตั้งข้อสังเกตเรื่องงบประมาณการปฏิรูปตำรวจเหตุใดจึงมีงบประมาณในส่วนของสิ่งก่อสร้างจำนวนมากนั้นว่า สวัสดิการ ด้านที่อยู่อาศัย ถือเป็นโครงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องเตรียม

ความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง การมีที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน จะทำให้มาปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามอาชญากรรม การดูแลทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการบรรเทาภัยพิบัติและตามแผนการก่อสร้าง ต้องสามารถรองรับข้าราชการตำรวจได้อย่างเพียงพอประมาณร้อยละ 70 ขณะนี้ก่อสร้างได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ส่วนที่ระบุมีทุจริตมีเรื่องไม่ชอบ มีผลประโยชน์ ขอให้ไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ กรรมการผู้รับผิดชอบชี้แจงได้

## อย่าทำลายขวัญจิต.ทหาร-ตร.

“วันนี้ที่ค้าขายได้ บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ถนนไม่ถูกปิด ใครหาทำงาน แม้บางคนส่งเสริมสนับสนุน ผมไม่ว่าเพราะมีกฎหมายดูแลคนที่ทำให้ท่านมานั่งพูดสบายใจคือเจ้าหน้าที่ หากทำลายขวัญเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหารอีกหน่วยใครจะทำงานให้ท่าน จะมีความสุขในบ้านเมืองหรือไม่ ปัญหาทั้งหลายอย่างผมรับผิดชอบทุกอันสิ่งที่ท่านต้องทำ คือ เพื่อประเทศชาติ ขอให้ทำความเข้าใจการปฏิบัติ นายกฯพร้อมทำความเข้าใจ ไม่ได้โทษใคร ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ทำงานให้ความปลอดภัยทุกคน ขออย่าทำลายขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่เพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง นอกจากสวัสดิการเพื่อดูแลข้าราชการตำรวจแล้ว รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการจัดสวัสดิการด้านสังคม ตั้งแต่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการรักษาพยาบาลจะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ทุกปี พร้อมย้ำว่างบกลางสามารถตรวจสอบได้”นายกฯกล่าว